



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
31 มีนาคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 48 ราย เสียชีวิตคงที่ 94 ราย ป่วยสะสม 28,821 ราย หายป่วยเพิ่ม 66 ราย รักษาหายรวม 27,379 ราย ยังรักษาอยู่ 1,348 ราย ส่วนทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อสะสม 128,777,074 ราย เสียชีวิต 2,814,831 ราย รักษาหาย 103,903,931 ราย ประเด็นในต่างประเทศที่น่าสนใจ ได้แก่ **อังกฤษ** พบวัคซีนโควิด 19 โดสแรก ลดเสี่ยงติดเชื้อ 62% **อินเดีย** ห่วงโควิดกลายพันธุ์ 2 สายพันธุ์ E484Q และ L452R อาจแพร่ไปประเทศอื่นทั่วโลกได้ **ฟิลิปปินส์** ได้รับวัคซีน ชิโนแวคล็อตแรก ที่สั่งซื้อจากจีนแล้ว **แคนาดาและเยอรมนี** หยุดฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา บุคคลอายุต่ำกว่า 55 ปี เสี่ยงล้มเลือดอุดตัน **ฝรั่งเศส** รพ.ประสบปัญหาวิกฤตหนัก คุมการระบาดไม่อยู่ แพทย์ยอมรับจำเป็นต้องเลือกช่วยชีวิตผู้ป่วย WHO เตรียมเผยแพร่ผลการสืบสวนโควิดในจีน **อียู** เตือนประเทศกำลังพัฒนา ระวัง “โอมิครอน เอฟเฟคท์” จากวิกฤตโควิด **วัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีใหม่** อย่างของบ.ไฟเซอร์และโมเดอร์นา สามารถปรับสูตรให้รับมือกับการกลายพันธุ์ได้ แต่ปัญหา คือคนที่เข้าถึงวัคซีนชั้นนำเหล่านี้ก่อน คือ ชาตிரารวย **เวียดนาม** จำกัดพนักงานต้อนรับของสายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ 2 ปี ฐานแพร่เชื้อโรคติดต่ออันตรายให้กับผู้อื่น ฝ่าฝืนมาตรการ กักตัว 14 วัน

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1. ค้านประหยังบฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กระปุก สำนักข่าวไทย)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. เปิดเผยว่า ขณะนี้ไทยกำลังเริ่มฉีดวัคซีนโควิด 19 เชื่อว่าไม่เกินครึ่งปี สถานการณ์การแพร่ระบาดและภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนไทยจะมีมากขึ้น ขณะนี้ต้องเพิ่มความพยายามให้เจ้าหน้าที่พยาบาล ช่วยกันฉีดวัคซีนโควิดของแอสตราเซนเนกาให้ได้ 1 ขวด 12 เข็ม จะช่วยให้ประหยังบประมาณในการจัดซื้อลดลงหลายพันล้านบาท เพราะสามารถเพิ่มจำนวนวัคซีน จาก 63 ล้านโดส เป็น 72 ล้านโดส ทั้งนี้ในสื่อออนไลน์ไม่เห็นด้วยกับเรื่องการประหยังบฉีดให้ได้ 12 เข็ม ใน 1 ขวด เพราะถ้าพยาบาลได้รับคำสั่งห้ามฉีดวัคซีนเกิน 0.5 มิลลิลิตร แล้วถ้าพยาบาลดูไม่ถึงกำหนดจะทำยังไง เพราะถือว่าไม่ครบโดสตามมาตรฐาน แล้วประสิทธิภาพจะเหลือเท่าไร ใครจะรับผิดชอบ

2. ดึงแผนกระจายวัคซีนล่าช้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน)

-นายธนธร จีรุงเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า กล่าวว่า สถานการณ์เกี่ยวกับวัคซีนตอนนี้ แบ่งเป็นเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา และ เรื่องการฉีด เพราะมีวัคซีนค้างสต็อกกว่า 1 ล้านโดส ที่ยังไม่ฉีด โดยฉีดไป 1.5 แสนเข็ม ตั้งแต่ปลายเดือนก่อน ถึงตอนนี้ ตกวันละ 5,000 โดส แสดงว่าไม่มีประสิทธิภาพในการฉีด หากจะหมด 1 ล้านโดส ต้องใช้เวลา 200 วัน หากไม่พูดไม่ตรวจ สอบประชาชนคงไม่ทราบ เหตุใดไม่รีบกระจายไป ในเมื่อมีวัคซีนในมือ กระบวนการทั้งหมดมีปัญหา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ มติชน) เว็บไซต์(ข่าวสด)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สร. ยืนยันว่า แผนการจัดหาและกระจายวัคซีนของไทยเป็นไปตามเป้า และการผลิตวัคซีนของแอสตราเซนเนกาในประเทศไทย เป็นไปตามเป้าหมาย และประสิทธิภาพการผลิตเป็นไปตามที่คาดหวัง หากดูใหม่ไลน์แล้ว ถ้าแอสตราฯ มาได้ ประสิทธิภาพการฉีดดี การจัดส่งเป็นไปตามที่วางไว้ จึงไม่จำเป็นต้องซื้อเพิ่ม ทั้งนี้ ถ้ามีการวิเคราะห์และพิสูจน์ได้ว่าผู้รับวัคซีนส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น และผู้รับวัคซีน เป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก WHO และได้รับการรับรองจาก อย. ของไทยก็ต้องถือ เป็นวัคซีนที่ปลอดภัย ก็สามารถให้เข้ามาในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ มติชน ผู้จัดการ ข่าวสด)

-นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า จากการสำรวจผู้บริหาร ส.อ.ท. ส่วนใหญ่กังวลการบริหารจัดการวัคซีนโควิด หากภาครัฐฉีดวัคซีนล่าช้า จะส่งผลอย่างมากต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย เห็นว่า ควรเร่งการจัดซื้อและอนุญาตนำเข้าวัคซีนให้เพียงพอ รวมทั้ง เปิดให้รพ.เอกชนนำเข้าวัคซีนที่ได้รับการอนุญาตจาก อย. มาให้บริการประชาชนได้ เมื่อถามถึงความสำคัญของแผนการบริหารจัดการวัคซีนของภาครัฐ พบว่า 77.0% ให้ความสำคัญการเร่งจัดซื้อวัคซีนและอนุญาตนำเข้าวัคซีนมาใช้ในประเทศให้เพียงพอ รองลงมา 68.6% ความร่วมมือกับภาคเอกชนในการบริหารและกระจายการฉีดวัคซีนและ 57.6% ความชัดเจนของกลุ่มเป้าหมายและระยะเวลาการฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : สวท.,ไอเอ็นเอ็น,ทีวีช่อง 7

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สร. กล่าวปฏิเสธกรณีมีผู้วิจารณ์เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ของ สร. ไม่มีประสิทธิภาพ ค้างสต็อกอยู่กว่า 1 ล้านโดส ว่า เรื่องนี้ไม่เป็นความจริง การฉีดวัคซีนไม่ได้มีปัญหา ทุกอย่างเป็นไปตามแผน ล่าสุดฉีดไปแล้ว 160,000 โดส และมีผู้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วจำนวนมาก ไม่มีผู้ได้รับผลข้างเคียงรุนแรง โดยได้มีการปรับแผนการฉีดวัคซีนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากมีวัคซีนล็อต 2 เข้ามา 800,000 โดส เดิมจะกระจายไปใน 22 จังหวัด ก็มีการปรับใหม่ แต่ยังคงตัวเลข 22 จังหวัดเดิม แต่เน้นการควบคุมโรคและพื้นที่เศรษฐกิจ จังหวัดละ 2,000 โดส เริ่มดำเนินการฉีดวันที่ 1 เม.ย.64

3. แผนเปิดประเทศภายในเดือน ต.ค.2564

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์) เว็บไซต์(thestandard ข่าวหุ้น ฐานเศรษฐกิจ สปริงนิวส์ สำนักข่าวอิศรา)

-กรม.มีมติรับทราบตามที่ ศบค.เสนอแผนเปิดประเทศ เริ่มวันที่ 1 เม.ย.2564 ที่จังหวัด ภูเก็ต กระบี่ พังงา พัทยา เชียงใหม่ สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ที่มีการฉีดวัคซีนโควิดแล้วและมีใบรับรองการฉีดวัคซีน(vaccine certificate) สามารถลดเวลากักตัวเป็นเวลา 7 วันเท่านั้น จากนั้นออกจากโรงแรมได้และตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.64 เป็นต้นไป สำหรับในพื้นที่จ.ภูเก็ต ผู้ที่ฉีดวัคซีนมาแล้ว 2 โดส หรือได้รับวัคซีนครบตามจำนวน จะไม่ต้องกักตัวในโรงแรม ส่วนในพื้นที่อื่นๆ คือ กระบี่ พังงา สมุย พัทยา และเชียงใหม่ ยังต้องกักตัวในโรงแรม 7 วัน จากนั้นตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 เป็นต้นไป ผู้ที่เดินทางไปยังพื้นที่ภูเก็ต กระบี่ พังงา สมุย พัทยา และเชียงใหม่ ไม่มีความจำเป็นต้องกักตัว เมื่อเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65 เป็นต้นไป ใครที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย และมี vaccine certificate จะไม่ต้องเข้ากักตัวอีกต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (ข่าวสด, สปริงนิวส์)

- ททท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสำหรับการนำร่อง นทท.ต่างชาติเข้าไทย โดยไม่ต้องกักตัว ภายใต้โมเดลภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ภายใน 1 ก.ค.64 และ นำร่องเดือน เม.ย. เข้าพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก ภูเก็ต กระบี่ พังงา สมุย พัทยา และเชียงใหม่ ไม่ต้องกักตัวในห้องพัก หรือมาตรการ 0+7 หรือให้กักตัวในโรงแรม หรือพื้นที่จำกัด โดยต้องรอนำมาตรการเข้าที่ประชุม ศบค. ก่อนเสนอ กรม. พิจารณา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บางกอกทูเดย์)

-หลังรัฐบาลไฟเขียวเปิดรับ นทท.ต่างชาติ จ.ภูเก็ต ระดมพลังเร่งฉีดวัคซีนให้ได้ 1 แสนคน ในเดือน เม.ย.64 ก่อนจะครบทั้งเกาะในเดือน ก.ค. คาดถึงสิ้นปีมีรายได้เข้าประเทศ 8.4 หมื่นล้านบาท

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ มติชน ไทยโพสต์ ผู้จัดการ ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ acnews thebangkokinsight newtv.แนวหน้า สำนักข่าวอิศรา workpointtoday newtv.)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ประชุมทางไกล นพ.สสจ. ผอ.รพ.ทั่วประเทศ เรื่องแผนการกระจายวัคซีนป้องกันโรคโควิด เผยว่า ศบค. เห็นชอบการเปิดประเทศภายในเดือนต.ค.64 ซึ่งการเปิดประเทศอย่างปลอดภัยจะต้องฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในระดับจังหวัดให้ได้ร้อยละ 50-60 ของประชากร โดยเฉพาะจังหวัดเป้าหมายการเดินทางของชาวต่างชาติ ดังนั้น การกระจายและฉีดวัคซีนจะใช้สามเหลี่ยมขับเคลื่อนวัคซีน คือ 1.Area จัดลำดับพื้นที่ เน้นอำเภอที่เป็นจุดเสี่ยงระบาดและมีนักท่องเที่ยว ฉีดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรด่านหน้า/ จนท.ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย และประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ครอบคลุมมากที่สุดก่อน แล้วกระจายอำเภออื่นลดหลั่นลงไป 2.Setting หรือสถานที่ฉีด อาจดำเนินการเพิ่มได้ในรพ.สนาม รพ.สต. หรือการออกหน่วยบริการ เพื่อให้มีความครอบคลุมมากขึ้น โดยมีขั้นตอนการฉีดตามมาตรฐาน เน้นการสังเกตอาการให้ครบ 30 นาทีหลังฉีด และมีทีมแพทย์ดูแลเรื่องความปลอดภัย และ 3. Data ดำเนินการเรื่องข้อมูลผ่านระบบไลน์หมอพร้อม

สำหรับวัคซีนโควิด 19 ของซิโนแวค 8 แสนโดส จะกระจายให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ เริ่มดำเนินการฉีดวันที่ 1 เม.ย.64 ดังนี้ 1.จังหวัดเป้าหมาย 22 จังหวัด ใน 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่เพื่อควบคุมการระบาดของโรค 6 จังหวัด 3.5 แสนโดส, พื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ 8 จังหวัด 2.4 แสนโดส โดยอาจเพิ่มกลุ่มพนักงานโรงแรม และพชร.สาธารณะ และพื้นที่ชายแดนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ 8 จังหวัด 5 หมื่นโดส เน้นผู้ที่ทำงานที่มีความเสี่ยง เช่น ผู้ปฏิบัติในสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสถานกักตัว และ 2.จังหวัดอื่นที่เหลือ 1.6 แสนโดส เพื่อชั่งชั่งความพร้อมทุกจังหวัด ก่อนเริ่มฉีดวัคซีนจำนวนมากในช่วงเดือนมิ.ย.เป็นต้นไป โดยกระจายให้จังหวัดขนาดเล็ก ประชากรน้อยกว่า 1 ล้านคน 800 โดส, จังหวัดขนาดใหญ่ ประชากร 1-1.5 ล้านคน 1,000 โดส และจังหวัดขนาดใหญ่พิเศษมีประชากรมากกว่า 1.5 ล้านคน 1,200 โดส เน้นการฉีดในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า นอกจากนี้ยังเตรียมวัคซีนสำหรับ อสม.อีกจังหวัดละ 1,000 โดส ดังนั้น จังหวัดขนาดเล็กจะได้รับวัคซีน 1,800 โดส จังหวัดขนาดใหญ่ได้รับวัคซีน 2,000 โดส และจังหวัดขนาดใหญ่พิเศษจะได้รับวัคซีน 2,200 โดส

สำหรับวัคซีนของแอสตราเซนเนกา 1 ขวด ตามปกติสามารถฉีดได้ 10 โดส โดสละ 0.5 มิลลิลิตร เนื่องจากผู้ผลิตได้บรรจุวัคซีนมาเพื่อ โดย 1 ขวดมีวัคซีนปริมาณ 6.5 มิลลิลิตร หากบริหารจัดการการฉีดอย่างดีอาจฉีดได้ 11-12 โดสต่อขวด จะทำให้ฉีดวัคซีนได้ครอบคลุมประชาชนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งขอให้กก.โรคติดต่อจังหวัดร่วมกับก.มหาดไทย สรรวจความต้องการผู้รับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ตามความสมัครใจ

4. การฉีดวัคซีนเข็ม 2

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)

-ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า เดือน เม.ย. มีวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์ หลายคนนัดฉีดวัคซีนเข็มที่สองช่วงวันหยุด ซึ่งวัคซีนซิโนแวคเข็มที่สองกำหนดฉีดห่างจากเข็มแรก 2 - 4 สัปดาห์ แต่ถ้าห่าง 4 สัปดาห์ ภูมิคุ้มกันจะสูงกว่า 2 สัปดาห์มาก ไทยจึงกำหนดฉีดเข็มที่สองห่างจากเข็มแรก 3-4 สัปดาห์ เช่นเดียวกับวัคซีนแอสตราเซนเนกาที่ให้ฉีดห่างกัน 4-6 สัปดาห์ แต่มีการศึกษาฉีดเข็มที่สอง 12 สัปดาห์ พบว่าฉีดห่างกัน 4-6 สัปดาห์ ภูมิคุ้มกันน้อยกว่า 6-12 สัปดาห์ และยังห่าง 10-12 สัปดาห์ยิ่งดี ไทยจึงกำหนดในฉลากยาเป็น 4-12 สัปดาห์ และกำหนดให้ฉีดเข็มที่สอง 10-12 สัปดาห์ เมื่อมีเหตุที่ทำให้ฉีดไม่ได้ เช่น ผู้รับบริการไม่พร้อม ไม่สบายตรงกับวันหยุดยาว หรือวัคซีนขาด การนัดเข็มที่สองขอให้เลื่อนออกไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ สยามรัฐ, มติชน, เดลินิวส์ innnews)

-น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รรมช.กษ. กล่าวว่า จากกรณีมีกระแสข่าวว่า ต้องแอดมิทเข้ารับ. ภายหลังจากฉีดวัคซีนโควิด 19 ยืนยันว่า ตอนนี้สุขภาพแข็งแรงดี ตามข้อเท็จจริงมีอาการไข้ เนื่องจากพักผ่อนน้อย ยืนยันว่าจะฉีดวัคซีนเข็มสองต่อตามกำหนด และเชียร์ให้ประชาชนทุกคนฉีดวัคซีน เพราะนายกฯ อยากให้เปิดประเทศโดยเร็ว

5. เกณฑ์ อสม.ฉีดวัคซีนเพื่อทดลองยา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ tnnthailand)

-จากที่มีการแชร์ข้อความ อสม. เกณฑ์ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อทดลองยา ทางกรม สบส. ได้ตรวจสอบ และชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีน-19 เป็นไปตามหลักสากล ส่วนที่ผู้สูงอายุอยู่ในกลุ่มแรกในการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อลดการป่วยรุนแรง และการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ไม่ใช่เพื่อทดลองยา

6. ลดวันกักตัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (TNNthailand, สวท.91)

-มติ ศบค. ระบุว่าตั้งแต่ 1 เม.ย.เป็นต้นไป จะมีการลดวันกักตัวผู้เดินทางจาก ตปท. จาก 14 วัน เหลือ 10 วัน แต่มีข้อแม้ว่าถ้าเป็นคนต่างชาติจะต้องมีตรวจเช็ก่อนเข้ามา ส่วนคนไทยที่เข้ามาจะได้รับการผ่อนผันไม่ต้องตรวจโควิด 19 ก่อนเดินทาง แต่ให้มาตรวจระหว่างกักตัวในสถานที่กักกันตัวอย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้เดินทางที่มาจากประเทศ ที่พบการระบาดของเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ในสายพันธุ์แอฟริกาใต้ ซึ่งมีข้อมูลยืนยันว่า ทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลง ยังต้องคงมาตรการกักตัว 14 วัน ประกอบด้วย ประเทศที่มีรายชื่อประกาศพบการระบาดของเชื้อโควิด 19 กลายพันธุ์ ได้แก่ แอฟริกาตอนใต้ (แอฟริกาใต้, ซิมบับเว, โมซัมบิก, บอตสวานา, แซมเบีย) แอฟริกาตะวันออก (เคนยา, รวันดา) แอฟริกากลาง (แคเมอรูน, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, กานา) และประเทศที่ตรวจพบเชื้อกลายพันธุ์ในสถานกักกันของประเทศไทย ได้แก่ แทนซาเนีย และโมซัมบิก

7. เทศกาลสาดสี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน สยามรัฐ ผู้จัดการ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, js100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สยามรัฐ, nationtv สำนักข่าวไทย tnn) ช่อง 9

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึง เทศกาลสาดสี HOLI Festival เฉลิมฉลองแบบอินเดียที่ไนท์บาสซาร์ จ.เชียงใหม่ ซึ่งไม่มีการสวมหน้ากากอนามัยว่า ตนเป็นกังวล ต้องรีบหาวิธีหรือมาตรการควบคุมโรคและปลัดสธ.ว่า การอนุญาตจัดงานแบบนี้อยู่บนพื้นฐานอะไร ต้องตรวจสอบว่ามีมาตรการป้องกันอย่างไร ส่วนการอนุมัติจัดงานเป็นอำนาจหน้าที่ของ ผวจ. ฉะนั้นต้องระวัง ใครอนุญาตก็ต้องรับผิดชอบ

ด้าน นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กังวลว่า เทศกาลดังกล่าวไม่มีการเว้นระยะห่าง จะเกิดเป็นคลัสเตอร์ใหม่ ต้องเฝ้าระวังต่อไป ฝากทุกจังหวัด ทุกชุมชน ในการจัดกิจกรรมช่วงต้นเดือน เม.ย. ขอให้เน้นมาตรการป้องกันของ สธ.อย่างเคร่งครัด

8. ผลข้างเคียงวัคซีนโควิด19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)

-รพ.ประจำกรุงเบอร์ลิน เยอรมนี ส่งรายงานใช้วัคซีนต้านโควิด-19 ของ บ.แอสตราเซนเนกา สำหรับผู้หญิงที่อายุต่ำกว่า 55 ปี จากผลข้างเคียงลิ่มเลือดอุดตัน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดกับหญิงสาวที่อายุน้อย แม้จะยังไม่มีเคสผู้ที่มีอาการข้างเคียงจากการรับวัคซีน แอสตราเซนเนกาจากรพ.ในเครือก็ตาม ที่ผ่านมามีหลายประเทศในยุโรป ได้ประกาศระงับใช้วัคซีนจากแอสตราเซนเนกาชั่วคราว เพื่อสอบสวนกรณีการเกิดลิ่มเลือดอุดตันว่า มีความเกี่ยวข้องกับการรับวัคซีนแอสตราเซนเนกาหรือไม่ แต่หลายหน่วยงานต่างออกมายืนยันว่าวัคซีนยังมีความปลอดภัย ทำให้หลายประเทศเริ่มกลับมาใช้วัคซีนนี้อีกครั้ง โดยฝรั่งเศสเป็นประเทศเดียวที่ไม่ทำตามคำแนะนำจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการแพทย์ของยุโรป โดยประกาศให้วัคซีนแก่ประชาชนที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปเท่านั้น เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานที่ชี้ชัดว่าภาวะลิ่มเลือดอุดตันจะมีผลเฉพาะกับคนหนุ่มสาว ขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขแคนาดาระบุว่าจะหยุดการให้วัคซีนจากแอสตราเซนเนกาแก่ประชาชนที่อายุต่ำกว่า 55 ปี และจะมีการวิเคราะห์ประโยชน์และความเสี่ยงจากฐานข้อมูลด้านอายุและเพศอีกครั้ง

มาตรการของ สธ. ศบค.และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ แนวหน้า สำนักข่าวไทย)

- ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบการขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-31 พ.ค. 2564 เพื่อให้เป็นการบังคับใช้บรรดามาตรการเพื่อการควบคุมและระงับยับยั้งการ แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อรักษาไว้ซึ่งสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ ผู้จัดการ แนวหน้า สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ ผู้จัดการ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวหุ้น, กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ.มีแผนจะกระจายวัคซีนให้ทั่วถึงและสะดวกมากยิ่งขึ้น ได้สั่งให้ ก.การคลัง และ ธ.กรุงไทย ไปจัดทำแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชัน เพื่อให้ประชาชนแต่ละคนสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนผ่านแอปได้ และมีการนัดหมายวันเวลาที่สะดวกเข้ามารับวัคซีน ซึ่งจะทำให้วัคซีนกระจายไปอย่างทั่วถึงทุกจังหวัด

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย, ช่อง 9

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. กล่าวถึงการเจรจาเรื่องการสั่งซื้อวัคซีนเพิ่ม 5 ล้านโดส ว่า ยังเปิดการเจรจาซื้อวัคซีนเพื่อนำมาเสริมกรณีเกิดปัญหา โดยในส่วนของ การเจรจากับซิโนแวค ผู้ผลิตของจัดส่งวัคซีนที่สั่งเดิม 1 ล้านโดสก่อนตามสัญญา โดยวัคซีนล็อตที่ 3 จำนวน 1 ล้านโดส คาดว่าจะมาในเดือน เม.ย.ช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็จะครบจำนวน 2 ล้านโดส จากนั้นจะรอรับวัคซีนแอสตราเซนเนกา ที่ผลิตจากโรงงานสยามไบโอไซเอนซ์ ในประเทศไทย ซึ่งผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดส่งได้ตามเป้าหมายในเดือน มิ.ย.นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ มติชน ไทยรัฐ แนวหน้า) เว็บไซต์ (INN, pattayamai, กรมประชาสัมพันธ์, มติชน, chaingmail-mail, thaiPBS, สยามรัฐ, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, โพสต์ทูเดย์ แนวหน้า TNN innnews จส.100 ศูนย์ข่าวแปซิฟิก สำนักข่าววิศรา thailandplus workpointtoday) สวท.ช่อง7

ประเด็นข่าว

- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า สถาบันชีววัตถุ ได้ตรวจสอบวัคซีน CoronaVac ที่นำเข้าจากบริษัทซิโนแวค ประเทศจีน ล็อตสอง จำนวน 2 รุ่นการผลิต ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองรุ่นการผลิตแล้ว คุณภาพวัคซีนอยู่ในเกณฑ์ยอมรับของการทดสอบทุกรายการ โดยกรมฯ ได้ออกหนังสือรับรองรุ่นการผลิตให้กับวัคซีน CoronaVac ของบริษัท ซิโนแวค ทั้ง 2 รุ่นการผลิตที่แจ้งการนำเข้ามารวมกัน 800,000 โดส เมื่อวันที่ 30 มี.ค.64 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปให้บริการกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้โดยเร็วต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ ไทยโพสต์ มติชน ผู้จัดการ สยามรัฐ) เว็บไซต์ (thaipbs, โพสต์ทูเดย์ สยามรัฐ kapok innnews)

- กรม.ได้อนุมัติโครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรอบวงเงิน 3,752 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดต่อโควิด-19 โดยค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ให้เบิกจ่ายตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยไม่ให้ง่ายกว่าค่าบริการอื่น และอนุมัติกรอบวงเงิน 1,575 ล้านบาท จ่ายค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค COVID-19 นาน 3 เดือน ตั้งแต่ เม.ย.-มิ.ย.64

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ เดลินิวส์)

- ศบค.กทม. ติดตามข้อสั่งการของ ศบค.กทม. ที่มอบหมายให้สำนักงานเขตสำรวจตลาดที่มีหลังคาในพื้นที่ ว่าเป็นตลาดที่มีระบบระบายอากาศดีหรือไม่ หากไม่ดี ให้สำนักงานเขตประสานเจ้าของหรือผู้ประกอบการตลาดปรับปรุงแก้ไข

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์(ฐานเศรษฐกิจ, thebangkokinsight, มติชน, อินโฟเควสท์, กท.ธุรกิจ, ผจก., มติชนสุดสัปดาห์, ข่าวสด, one31, สยามรัฐ, แนวหน้า, newtv)

- นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมนายความ เข้าพบพนักงานสอบสวนที่ สน.นางเลิ้ง เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียก 2 ข้อหา ฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ตามกฎหมายอาญา ม.112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กรณีไลฟ์เฟสบุ๊คบรรยายหัวข้อ “วัคซีนพระราชทาน ใครได้ใครเสีย” ผ่านเพจคณะก้าวหน้าและเพจนายธนาธร โดยตนยืนยันความบริสุทธิ์ใจ หลังจากนั้น รัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนการจัดซื้อทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้รวดเร็วขึ้นกว่ากำหนดเดิม สำหรับเรื่องคดี ได้นำนำเอกสารหลักฐานส่งให้พนักงานสอบสวนเพื่อสอบคำให้การอีกครั้งในวันที่ 7 พ.ค.64

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

ตรวจเยี่ยมการพัฒนาสมุนไพร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, thaigov, 77kaoded, thailandplus)

- นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยของรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งเป็นรพ.ต้นแบบการวิจัยพัฒนาสมุนไพรไทยครบวงจร รวมทั้งการศึกษาวิจัยพืชกัญชาทางการแพทย์ เป็นสถานที่ผลิตน้ำมันกัญชาทางการแพทย์ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน 4 แห่ง ปลูก ผลิต และกระจายยากัญชาไปยังคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ในรพ. สังกัดสธ.ทั่วประเทศ สำหรับคลินิกกัญชาทางการแพทย์ของรพ. มีบริการทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย นอกจากนี้ ได้มีการนำกัญชามาใช้ในสปา ปูรงอาหาร และเครื่องดื่ม พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมสมุนไพร ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสมุนไพร สร้างความมั่นคงทางพันธุ์พืชของชาติและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

กัญชา-กัญญา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)

- ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. เผยในเวทีวิชาการ “กัญชา 360 องศา หมุนรอบตัว ล้อมรั้วให้ปลอดภัย” ว่าตามที่กฎกระทรวงระบุ ทุกภาคส่วนขออนุญาตเกี่ยวกับกัญชาได้ ส่วนการขออนุญาตสกัดกัญชา ออย. ได้จัดทำ (ร่าง) ข้อกำหนดสถานที่ขออนุญาตผลิต (ที่ไม่ใช่การปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา (เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์) เพื่อใช้เป็นแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่และแนวทางพัฒนาสถานที่สกัดกัญชาของผู้ประกอบการ

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ)

- สธ. รับรองประโยชน์จากสาร THC และ CBD ในกัญชาว่ามีประโยชน์สำหรับการเจ็บป่วยในเบื้องต้น 4 ภาวะ ได้แก่ ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด โรคลมชักที่รักษายาก และที่ดื้อต่อยารักษา ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง และภาวะปวดปลายประสาท ขณะที่ นพ.ลำซำ ลักขณาภิกขินชัย รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์ สบยช. เผยว่า พบผู้เข้ารับการรักษาบาดเจ็บสาหัส 5 อันดับแรก ได้แก่ ยาบ้า ยาไอซ์ กัญชา กระท่อม และเฮโรอีนตามลำดับ โดยอาการระยะสั้นคือ การกระหายน้ำผิดปกติอาจส่งผลต่อการขับขี้ เลื่อม ส่วนอาการตกค้างระยะยาวที่น่าห่วงคืออาการทางจิต ซึ่งกัญชามีบ้างแต่อาจจะไม่เยอะ อาการหลอนที่พบบ่อย คือ หูแว่ว อาการหลงผิดว่ามีคนมาทำร้าย ถัดมาคือ ภาพหลอน อาการซึมเศร้า หากแต่ละวันใช้กัญชาเยอะจะมีโอกาสให้เกิดอาการทางจิตได้ ยิ่งพันธุ์ที่มีสาร THC เข้มข้น ยิ่งมีผลมากขึ้น หากต้องการใช้กัญชาทางการแพทย์ สามารถปรึกษาแพทย์ได้ แต่หากใช้ในชีวิตประจำวัน แนะนำให้ใช้กัญชาที่เป็นใบประกอบ อาหาร ส่วนน้ำมันกัญชายังไม่แนะนำ และหากเสวกัญชาและจำเป็นต้องขับรถควรเว้นระยะ อย่างน้อย 6 ชม. รวมถึงอาจต้องปรับปรุง พ.ร.บ.จราจร ให้ครอบคลุมในเรื่องของกัญชาอีกด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ประชาชาติธุรกิจ)

- กองควบคุมวัตถุเสพติด ออย. เผยได้จัดทำคู่มือการขอรับอนุญาตปลูกกัญชาสำหรับเกษตรกรเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของกลุ่มเกษตรกรในการเป็นผู้ขอรับอนุญาตปลูกกัญชา ทั้งคุณสมบัติของเกษตรกรที่จะขออนุญาตปลูกกัญชา, ขั้นตอนการขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน, การยื่นขออนุญาตปลูกกัญชา รวมทั้งข้อข้อใจวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาต่าง ๆ เพื่อให้นโยบายการพัฒนาสุขภาพทางการแพทย์ของประเทศไทยเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการส่งเสริมให้ ภาคเกษตรกรรมได้มีส่วนร่วมในการปลูก กัญชาอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และได้คุณภาพมาตรฐาน

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ฐานเศรษฐกิจ)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. เผยความคืบหน้าการปลดล็อกผลิตภัณฑ์จากัญชาในด้านกฎหมายยังอยู่ในขั้นตอนของรัฐสภา หากเป็นความต้องการของประชาชน สภาผู้แทนราษฎรจะต้องตอบสนองต่อความต้องการแน่นอน ปัจจุบันเริ่มมีผู้มาขอขึ้นทะเบียนแล้วหลัก 100 ราย ซึ่งภาครัฐต้องผลักดันเพื่อเป็นช่องทางทำมาหากินของเกษตรกรมากขึ้นและใช้ในทางการแพทย์รวมถึงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้มากที่สุด

โรคไบโพลาร์**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, mco, thebangkokbiznews, thestandard, springnews)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. แฉลงข่าวงาน World Bipolar Day “เปิดใจให้ไบโพลาร์” เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนทั่วไปในโรคไบโพลาร์ ซึ่ง โรคไบโพลาร์หรือโรคอารมณ์สองขั้ว ดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวแต่ความจริงแล้วใกล้ตัวมาก เนื่องจากพบได้บ่อยถึงร้อยละ 1.5- 5 หากคิดตามสัดส่วนประชากรไทย น่าจะมีคนป่วยมากกว่า 3 หมื่นคน และยังเป็นภาระเจ็บป่วยในอันดับต้นๆ ของโรคทางจิตเวช สิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญของโรคทางจิตเวช คือ ไม่มีอาการ ไม่มีบาดแผลทางกายให้เห็นเหมือนโรคอื่น แต่เป็นบาดแผลในใจที่เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะฝังลึกกว่าที่แพทย์หรือจิตแพทย์จะรู้ สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการมากที่สุด คือ ลดการตีตรา เป็นภารกิจหลักของกรมสุขภาพจิต เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาอย่างเหมาะสมและกลับมามีชีวิตที่ปกติสุขเช่นเดิม

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กลุ่มจิตแพทย์เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ และกำหนดให้วันที่ 30 มี.ค. เป็น “วันไบโพลาร์โลก” เพื่อพูดเรื่องนี้กับสังคม ทำความเข้าใจกับประชาชนมากขึ้น สัญญาณของโรคที่สามารถสังเกตได้คือ มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่นหากผู้ป่วยเป็นคนที่พูดเก่งอยู่แล้ว ทำงานเยอะอยู่แล้ว เมื่อมีอาการเมเนีย ก็จะทำให้ตั้งใจคืนไม่หลับไม่นอน กระตือรือร้นเกินปกติ ใช้จ่ายมากกว่าปกติ และในบางรายที่มีอารมณ์สองขั้วก็จะมีเปลี่ยนเป็นอีกขั้วหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และในช่วงที่มีอารมณ์ซึมเศร้าก็อาจจะส่งผลต่อการฆ่าตัวตายได้ การรู้เร็วรักษาเร็ว ก่อนที่จะมีอาการภาวะอาการเกิดขึ้นในอีกวงรอบหนึ่งของโรค เพื่อลดโอกาสในการเกิดซ้ำของวงรอบต่อไป ไปจนถึงการรักษาที่ต่อเนื่อง ไม่ขาดยา กรมา จะร่วมกับ สปสช. ในการจัดกองทุนยาจิตเวช เพื่อจัดระบบการสต็อกยา เพราะหากไปอยู่ในพื้นที่ที่มีโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก ซึ่งการจะสต็อกยาไว้ในรพช.อาจค่อนข้างยาก เพราะมีต้นทุนอยู่ จึงต้องบริหารจัดการตรงนี้ไม่ให้ขาดยา และให้มียาใกล้กับผู้ป่วยมากที่สุด ซึ่งเรื่องนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลการดำเนินงานอย.**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, สำนักข่าวไทย, thebangkokinsight, thailandplus)

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า ในปี พ.ศ.63-ม.ค.64 อย. ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งสถานประกอบการผลิต นำเข้า จำหน่าย และการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะทางสื่อออนไลน์ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีและการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน สรุปผลการดำเนินงานได้ ดังนี้ สั่งระงับโฆษณาผิดกฎหมายและดำเนินคดี 1,706 คดี เปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิด 3,053 คดี รวมเป็นเงินค่าปรับ 41,429,250 บาท ยกเลิกเลข อย. กว่า 4,700 รายการ พร้อมยืนยัน อย. จะเฝ้าระวังตรวจสอบโฆษณา รวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเคร่งครัด

ห่วงคนทำงานกลางแจ้ง เสี่ยงรับค่าฝุ่น PM2.5**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (สยามรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ, มติชน, ChiangmaiNews, thebangkokbiznews, nationtv, thailandplus)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ห่วงประชาชนที่ทำงานกลางแจ้งเสี่ยงได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สูงเกินมาตรฐาน ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 จังหวัด ต้องหมั่นดูแลป้องกันตนเองอยู่เสมอ ควรตรวจเช็คค่าฝุ่น ก่อนออกจากบ้าน ลดเสี่ยงงดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง แต่หากจำเป็นต้องออกจากบ้านให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากาก N95 โดยเลือกหน้ากากให้เหมาะสมกับขนาดของใบหน้า และต้องได้มาตรฐาน สะอาด ไม่มีกลิ่นผิดปกติหรือฉีกขาด ต้องครอบจมูก และปาก นอกจากนี้ ควรลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นทั้งภายในและภายนอกบ้าน เน้นย้ำให้ดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆ หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทันที

ข่าวปลอม**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ผจก., js100)

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเผย ตามที่มีการส่งต่อข้อความเตือนภัยเรื่อง 'อย่าใช้แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์เตรียมอาหารที่ต้องปรุงด้วยความร้อน เพราะก่อให้เกิดโรอัลไซเมอร์' จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมอนามัย พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ปัจจุบันยังไม่สามารถระบุสาเหตุของโรอัลไซเมอร์ที่แน่ชัดได้ มีเพียงปัจจัยที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดโรค ได้แก่ อายุ พันธุกรรม และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงยังไม่มีผลงานวิจัยที่พิสูจน์แน่ชัดว่าอะลูมิเนียมทำให้เกิดโรอัลไซเมอร์ โดยองค์การอนามัยโลก และ European food safety authority (EFSA) รายงานว่า อะลูมิเนียมเป็นสารพิษต่อระบบประสาท ในผู้ป่วยโรคไตมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดโรอัลไซเมอร์ หรือโรคเกี่ยวกับระบบประสาท แต่ไม่คิดว่าการได้รับอะลูมิเนียมจากอาหารจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรอัลไซเมอร์ได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก.)

-กรณีการส่งข้อความ ขวนเชื่อรับประทานผลิตภัณฑ์จากถั่งเช่าสีทอง เพื่อรักษาและต้านโรคมะเร็ง อย. ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า ไม่พบข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 รายการ และไม่มีข้อมูลการศึกษาทางวิชาการที่พิสูจน์ประสิทธิผลการต้านมะเร็งในมนุษย์ที่บริโภคผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าสีทองตามที่กล่าวอ้าง ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีผลในการบำบัด บรรเทา หรือรักษาโรค หากผู้ป่วยหลงเชื่อซื้อมารับประทานเพื่อหวังผลในการบำบัด บรรเทา หรือรักษาโรคมะเร็ง อาจเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ เสียโอกาสในการรักษา และอาจเสียชีวิตได้ ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย และการรักษาที่ถูกต้อง

ประเด็นข่าว

พายุถล่ม รพ.วิเชียรบุรี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, สยามรัฐ, one31)

-เกิดพายุพัดถล่มอาคารผู้ป่วย รพ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ได้รับความเสียหาย ด้านนพ.กอบชัย จิระชาญชัย นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการ ผอ.รพ.วิเชียรบุรี ระบุสำรวจเบื้องต้นพบความเสียหายในหอผู้ป่วยนอก ชั้น 1 ชั้น 2 และ ชั้น 3 มีกระจก ประตู กระจกบานเกล็ด ราวผ้าฆ่าเชื้อ และผ้าเพดานเสียหายหลายจุด ส่วนตึกผู้ป่วยนอก 5 ชั้น แผนกอายุรกรรมหญิงและแผนกศัลยกรรมชาย กระจกหน้าต่างแตก และผ้าเพดานพัง มีผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวอยู่ 3 คน ได้รับบาดเจ็บถูกกระจกหน้าต่างต่างบาด มีบาดเจ็บเล็กน้อย โดยช่วงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พยายามเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปหลบในที่ปลอดภัย แต่ไม่ทัน

ผู้ป่วยซึมเศร้าฆ่าตัวตาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)

-น.ส.โชติกา พูลผล ก่อเหตุรมควันฆ่าตัวตายในรถยนต์ จนทำให้ ลูกสาววัย 6 ขวบ และลูกชายวัย 2 ขวบ เสียชีวิต ขณะที่ตนขาดอากาศหายใจอาการสาหัส ด้านสามีให้การว่า ตนและภรรยาเกิดปัญหาส่วนตัวจนต้องหย่าและแยกกันอยู่ หลังจากนั้นทราบว่าภรรยาเป็นโรคซึมเศร้า

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า เรื่องที่เกิดขึ้นน่าเสียใจมาก ที่ผ่านมามีจิตแพทย์พยายามพูดคุยถึงเรื่องของวัชชินหัวใจ คือ คนในครอบครัวต้องช่วยเหลือกันเข้าใจว่าต่างคนต่างเหนื่อย หากอีกคนตั้งอีกคนอาจจะต้องเป็นหลักแต่หากช่วยกันประคับประคอง พยายามให้กำลังใจกัน จะสามารถผ่านพ้นไป เข้าใจว่าบางครั้งการพูดคุยกันเองอาจจะยังรู้สึกเหนื่อยจึงอยากคุยกับใครสักคนให้โทรฯ หาสายด่วน 1323 ได้ทันที

วิสัยทัศน์เลขาฯ สปสช.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวอย่างหนักแน่นกับ จนท.สปสช.ว่าตั้งใจจะปรับปรุงเพื่อสร้างเปลี่ยนแปลงองค์กรใน 100 วัน สิ่งที่จะทำสิ่งแรกคือสร้างความเชื่อมั่นให้ จนท.ทุกคนรู้สึกถึงความร่วมใจทำงานที่มีเป้าหมายเดียวกัน เพิ่มการเข้าถึงบริการที่จำเป็นให้กับประชาชน ป้องกันไม่ให้ประชาชนล้มละลายจากการเจ็บป่วย ต้องมีการกำหนดระดับการป้องกันที่เรียกว่า “เส้นแดง (Red line)” เช่น หากมีการเบิกจ่ายเงินที่ไม่มีงบให้บริการจริง ต้องมีการดำเนินการทางกฎหมายทันที รวมถึงเรื่องการเงิน ระบบตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคล ยกย่องระดับธรรมาภิบาลในองค์กร นอกจากนี้ นพ.เจตน์ ยอมรับว่าในอดีต สปสช.ถูกมองว่ามีปัญหา กับ สธ. แต่ปัจจุบันสองหน่วยงานได้ผ่านช่วงของการเรียนรู้บนความขัดแย้งไปแล้ว ขณะนี้จึงอยู่ในช่วงที่จะโตและเดินหน้าไปด้วยกัน

ข่าวประเด็นผลกระทบ

-